

Tuổi trẻ Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Hóc Môn: Tự hào và tiếp bước.

Năm 2025, Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ tự hào, vững tin theo Đảng” chính là cơ hội tốt để thanh niên, người trẻ thể hiện tinh thần dấn thân, xung kích. Đây cũng là cơ hội để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên đối với đất nước.

Hành trình về nguồn năm 2025 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2025); hướng đến chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Hoạt động cũng để ôn lại những tháng năm lịch sử hào hùng của dân tộc. Từ đó, khơi dậy tinh thần xung kích, quyết tâm và tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Huyện Hóc Môn trong thời kỳ mới.



Chiến khu Rừng Sác - địa danh gắn liền với các chiến sỹ đặc công Đoàn 10 anh hùng. 50 năm sau chiến tranh, những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu, hy sinh anh dũng của họ vẫn còn vang mãi. Nếu nói địa đạo Củ Chi là “căn cứ chìm” thì Đặc khu Rừng Sác (Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác, huyện Cần Giờ) là “căn cứ nổi” của quân và dân miền Nam trong 2 cuộc kháng chiến. Trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt của một chiến khu trên mặt nước, lực lượng đặc công Rừng Sác phải xây dựng theo hướng đặc công hóa toàn bộ về tổ chức và hoạt động. Tại đây, chiến khu Rừng Sác năm xưa được tái hiện bằng những nhà sàn nối tiếp nhau bao gồm: nhà thông tin, nhà bếp, trạm quân y, trung tâm chỉ huy, ... bao quanh tượng đài tưởng niệm gần 900 chiến sỹ đã ngã xuống đúng uy nghi giữa rừng.



Lễ dâng hương được tổ chức Tượng đài Đặc công Rừng Sác.

Chiến khu Rừng Sác năm xưa giờ đây đã trở thành di tích lịch sử, con đường Rừng Sác xưa nằm giữa cánh rừng đước bạt ngàn, nay đã trở thành con đường du lịch trên quê hương cách mạng Cần Giờ. Những chiến công của Trung đoàn 10 - Đặc công Rừng Sác sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.



Tượng nhớ công lao của gần 900 chiến binh Rừng Sác đã anh dũng hi sinh

Chuyến đi nhằm giáo dục tuyên truyền cách mạng trong đoàn viên qua đó tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tiên phong gương mẫu đi đầu trong các phong trào và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch do Ban lãnh đạo Công ty giao.